



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลหัวหิน กลุ่มงานเภสัชกรรม โทร. ๐๓๒-๕๒๓๐๐๐ ต่อ ๗๓๗๐

ที่ ปข.๐๐๓๒.๒๐๑/๒๓๓ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างยาในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ และ ขออนุญาตเผยแพร่  
ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหัวหิน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน ผ่านรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจทุติยภูมิและตติยภูมิ

### ๑. ต้นเรื่อง

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตาม  
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวที่จัดไว้ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตาม  
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำ  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อ  
หรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการ  
คัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป และเลขที่ และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงใน  
การซื้อหรือการจ้างเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่วนของการประเมินคุณธรรมและ  
ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ได้  
กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่  
น่าเชื่อถือโดยผู้บริหารของหน่วยงานจะต้องมีการอนุมัติหรือสั่งประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ  
จัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑)

### ๓. ข้อเสนอ

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลหัวหิน ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (แบบ สขร.๑) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร จึงขออนุญาตนำแบบ สขร.  
๑ ประกาศในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหัวหิน เพื่อให้สาธารณชนรับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุญาตให้เผยแพร่ แบบ สขร.๑ เดือนดังกล่าว  
ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหัวหิน ต่อไป

(นางสาวอรอนงค์ หงษ์ชุมแพ)  
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

นายณัฐ รัตนโกสัย  
รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

ทอ  
อน  
15/8/2565